

กำหนดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2563

รายวิชา เอกเทศสัญญา 1

วัน / เวลา พุธ 13.00 – 15.00 น. ห้อง 401

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 62

อาจารย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณวีศา สุขพานิช

1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
1 Onsite 19 ส.ค. 63	แนะนำบทเรียน และ สอบถามความรู้พื้นฐาน ทางกฎหมาย แนะนำวิธีการเรียน และการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย รวมถึงอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผล	2	1. อาจารย์ผู้สอนแนะนำตัวและอธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และเป้าหมายของรายวิชาเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนำหนังสือ แหล่งการเรียนรู้ และ website ต่างๆเพิ่มเติม 2. ถามตอบความรู้พื้นฐานทางกฎหมายอาญาและร่วมแสดงความคิดเห็น	ผศ.กัณวีศา สุขพานิช
2 Online 26 ส.ค. 63	สัญญาซื้อขาย - สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย - บทเบ็ดเสร็จทั่วไป - การโอนกรรมสิทธิ์	2	1. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint 2. ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/ข่าวทาง Internet 3. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆเพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้	ผศ.กัณวีศา สุขพานิช
3 Online 2 ก.ย. 63	แบบของสัญญาซื้อขาย สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์	2	1. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint 2. ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/ข่าวทาง Internet 3. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทาง	ผศ.กัณวีศา สุขพานิช

			อินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆเพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้	
4 Online 9 ก.ย. 63	หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายตามสัญญาซื้อขาย - การส่งมอบ - ความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่อง - ความรับผิดชอบในการรอนสิทธิ - ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดชอบ	2	1. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint 2. ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกาและข้อมูล/ข่าวทาง Internet 3. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆเพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้	ผศ.กัญวิศา สุขพานิช
5 Online 16 ก.ย. 63	1. หน้าที่ของผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขาย 2. การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง - การขายฝาก	2	1. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint 2. ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกาและข้อมูล/ข่าวทาง Internet 3. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆเพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้	ผศ.กัญวิศา สุขพานิช
6 Online 23 ก.ย. 63	การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง - การขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเมื่อชอบ - การขายทอดตลาด	2	1. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint 2. ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกาและข้อมูล/ข่าวทาง Internet 3. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆเพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้	ผศ.กัญวิศา สุขพานิช
7 Onsite 30 ก.ย. 63	- ลักษณะของสัญญาแลกเปลี่ยน - เปรียบเทียบสัญญาแลกเปลี่ยนกับสัญญาซื้อขาย	2	1. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint 2. ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกาและข้อมูล/ข่าวทาง Internet 3. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษา	ผศ.กัญวิศา สุขพานิช

			ค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆเพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้	
8 Onsite 7 ต.ค. 63	- ลักษณะและความสำคัญของสัญญาให้ - สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้ - สิทธิและหน้าที่ของผู้รับ - การถอนคืนการให้	2	1. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint 2. ยกตัวอย่างประกอบกรณีอธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกาและข้อมูล/ข่าวทาง Internet 3. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆเพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้	ผศ.กัญวิศา สุขพานิช
9 Onsite 14 ต.ค. 63	1. สอบมิตเทอม (1 ชั่วโมง) 2. ลักษณะและความสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2	1. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint 2. ยกตัวอย่างประกอบกรณีอธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกาและข้อมูล/ข่าวทาง Internet 3. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆเพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้	ผศ.กัญวิศา สุขพานิช
10 Online 21 ต.ค. 63	สัญญาเช่าทรัพย์สิน - บทเบ็ดเสร็จทั่วไป - ลักษณะของสัญญาเช่าที่มีกำหนดระยะเวลาและไม่มีกำหนดระยะเวลา - การเช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์	2	1. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint 2. ยกตัวอย่างประกอบกรณีอธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกาและข้อมูล/ข่าวทาง Internet 3. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆเพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้	ผศ.กัญวิศา สุขพานิช
11 Online 28 ต.ค. 63	สัญญาเช่าทรัพย์สิน - หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า - หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เช่า	2	1. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint 2. ยกตัวอย่างประกอบกรณีอธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกาและข้อมูล/ข่าวทาง Internet	ผศ.กัญวิศา สุขพานิช

			3. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆเพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้	
12 Onsite 4 พ.ย. 63	ลักษณะและความสำคัญของสัญญาเช่าซื้อ - ลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าซื้อ - หลักเกณฑ์ในการเช่าซื้อ สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์	2	1. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint 2. ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกาและข้อมูล/ข่าวทาง Internet 3. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆเพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้	ผศ.กัญวิศา สุขพานิช
13 Online 11 พ.ย. 63	สัญญาเช่าซื้อ - แบบของสัญญาเช่าซื้อ - สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้เช่าเช่าซื้อ - สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าซื้อ	2	1. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint 2. ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกาและข้อมูล/ข่าวทาง Internet 3. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆเพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้	ผศ.กัญวิศา สุขพานิช
14 Online 18 พ.ย. 63	- เปรียบเทียบสัญญาเช่าซื้อกับสัญญาซื้อขายและสัญญาเช่า - ตัวอย่างของสัญญาเช่าซื้อ ทรัพย์สินประเภทต่างๆ	2	1. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint 2. ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกาและข้อมูล/ข่าวทาง Internet 3. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆเพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้	ผศ.กัญวิศา สุขพานิช
15 Onsite 25 พ.ย. 63	สรุปเนื้อหาต่างๆที่บรรยายมาทั้งหมด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวเพื่อทำข้อสอบ	2	1. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint 2. ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกา	ผศ.กัญวิศา สุขพานิช

			และข้อมูล/ข่าวทาง Internet 3. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆเพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้	
16	สอบปลายภาค			